

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 17 ก.พ. 2563

หน้า 7 เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

"ท่านามีแต่เขา คุณ เราเคยเห็นชีวิตหันมา หันเกษตรอินทรีย์ใช้เวลารัฐ ปีถึงได้ผ่านกระบวนการ และให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์มาตรฐาน ประเทศไทย Organic Thailand พร้อมกับก่อตั้ง เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นบุญขึ้นมา ทำให้ตลอดชีวิตเรานี้ มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1.5-2 หมื่นบาท สามารถ เลี้ยงครอบครัวได้แบบพออยู่พอกินมีอาหารปลอดภัย ทำให้มีความสุขทั้งกายและใจสบาย"

สุภาวี ชนสิทธิ์นางกร ประธานวิสาหกิจชุมชน ปันบุญ ต.เมืองชัยพัฒนา อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ บอกว่า วันนี้นั้นดีจากกลุ่มฯ ได้รับความร่วมมือ มาตรฐานมากมายทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด จนผลิตไม่ทัน... โดยปีตลาดจะรองรับ อย่างห้างแม็คโคร ห้างป้าๆไปอยู่... มาร์เก็ต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์



งานแสดงสินค้า ตลาดท้องถิ่น และตลาดออนไลน์
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯไม่สามารถขยายการปลูกผักให้เพียงพอ กับ ความต้องการได้ เพราะประสบปัญหาต้นทุนจากการขาดเงาหน้าศาลาเพื่อ สุนัขที่เห็นมารดผัก ตกบ่อละ 1 หมื่นบาท และค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท...

จึงเสนอขอขยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร จากกองทุนในกรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการใช้อยู่แล้วใช้ลดได้ จึงนำศาลาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแปลงผักของกลุ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ตั้งความหวัง...เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนได้ จะสามารถขยายโครงการออกไปสู่ครอบครัวต่างๆได้ เพิ่มขึ้นอีก 10 กลุ่ม

และจะมีห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็น ที่เก็บผักก่อนกระจายออกสู่ตลาด จะเห็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรเข้ามาทำมากขึ้นสามารถแก้ปัญหา ความยากจนของเกษตรกรได้แน่นอน

ในขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวไว้ว่า การรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเป็นบุญ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการ รวมตัวกันของเกษตรกรคนยากจนที่ทำงานประจำ เป็นภาคีภาคีกับภาคเอกชนมาช่วยกันพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัว

"กระทรวงพลังงานมีเงินจากกองทุนส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน เพื่อสูบน้ำจากศาลา จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูบน้ำได้จากโครงการ



พลังงานชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรได้เร็ว ขึ้น และขยายการช่วยเหลือเกษตรกรให้มากขึ้น กระทรวงพลังงานยุคนี้เป็นยุคที่เอาหัวใจไปอยู่ที่ พี่น้องประชาชน

ประ โยชนิตทุกโครงการจะตกไปอยู่กับประ- ชาชน คือไปเน้นเอาทุกโครงการมาร้อยเรียงให้ เห็นภาพว่า มีการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการ อนุรักษ์ฯ ไปสร้างประ โยชนิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ประชาชนเท่าไร ไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขว่าแต่ละวิถีที่ เงินไปเท่าไร ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสำเร็จ ที่ประชาชนได้รับจริงๆ"

นับเป็นมิติใหม่ของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เอาผลประ โยชนิตที่ประชาชนได้รับ มาเป็นตัว ชีวัดผลงาน...หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวง เกษตรฯ น่าจะเป็นเชิงจูงบ้าง.

ชาติชาย คิริพัฒน์

ปันบุญ...เกษตรอินทรีย์ ดัชนีวัดความสุข ก.พลังงาน

